

ประเด็นการชี้แจง

ข้อกล่าวหาการถ่ายโอนกิจการยาสูบของรัฐไปให้กลุ่มทุนเอกชนผูกขาดทำธุรกิจ

วันที่ 27 ตุลาคม 2561

ประเด็น : น.ส.รสนา โตสิตระกูล โปสต์ข้อความในเฟซบุ๊กในหัวข้อ “ขบวนการสมคบคิดถ่ายโอนกิจการบุหรี่ของรัฐไปให้เอกชนผูกขาดแทน” ระบุว่า “คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ได้เขียนบทความว่าใครวางแผนซุกที่ดิน โรงงานยาสูบ 321 ไร่ โดยพูดถึงการทำลายกิจการของโรงงานยาสูบที่มีกำไรมาตลอด 78 ปี ให้ขาดทุนได้ภายใน 1 ปี ผ่านการวางแผน 3 ขั้นคือ 1) เปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทำให้บุหรีต่างประเทศถูกกว่าบุหรีไทย และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจนทำให้โรงงานยาสูบขาดทุนทันที 2) ออก พรบ.การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เพื่อแปลงสภาพโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล 3) อาศัยกระบวนการเปลี่ยนโรงงานยาสูบมาเป็นนิติบุคคล ถ่ายโอนทรัพย์สินของโรงงานยาสูบที่เดิมอยู่กับกรมธนารักษ์มาเป็นของนิติบุคคล ซึ่งมีที่ดินแปลงงามหลังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 321 ไร่ติดมาด้วย เป็นการวางแผนให้สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปให้เอกชนเช่าระยะยาวหาประโยชน์ได้ในอนาคต”

น.ส.รสนาฯ ระบุ “การกำหนดนโยบายของรัฐบาล คสช.ในครั้งนี้น่าจะเข้าข่ายเป็นการป้อนเชาะจากภายในที่ไม่ได้มุ่งหมายเพียงที่ดินแปลงงาม 321 ไร่เท่านั้น แต่น่าจะรวมไปถึงเจตนาที่จะถ่ายโอนกิจการการผลิต และถ่ายโอนกิจการขายยาสูบที่เคยทำกำไรให้รัฐปีละหมื่นล้านบาทไปให้เป็นกิจการของกลุ่มทุนเอกชนผูกขาดอีกด้วย ใช่หรือไม่”

ข้อชี้แจง : กรมสรรพสามิตขอชี้แจงในประเด็นการเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทำให้บุหรีต่างประเทศถูกกว่าบุหรีไทย และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจนทำให้โรงงานยาสูบขาดทุนทันที ดังนี้ การเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ เป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนหลักการและวิธีการจัดเก็บภาษีที่เหมือนกันทุกชนิดสินค้าไม่ใช่เพียงแต่สินค้ายาสูบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเรียบง่าย อันเป็นการปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับหลักสากลให้มีการจัดเก็บทั้งในอัตราตามมูลค่าเพื่อสะท้อนถึงหลักความฟุ่มเฟือย และอัตราตามปริมาณ เพื่อสะท้อนถึงหลักสุขภาพ รวมทั้งกำหนดอัตราภาษีเพื่อลดการเข้าถึงของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ ตามนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวจะสร้างความเท่าเทียมในการจัดเก็บภาษีและเป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บเหมือนกันทั้งบุหรีที่ผลิตในประเทศและบุหรีนำเข้า อนึ่ง ในประเด็นที่บุหรีต่างประเทศสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดที่มีผลให้การยาสูบแห่งประเทศไทยประสบผลขาดทุนนั้นเป็นเรื่องกลยุทธ์การแข่งขันและความสามารถในการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด ด้านการวางแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้น ประเด็นประสบผลขาดทุนจึงอาจเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับการบริหารกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ

ผู้ชี้แจง : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์/เพชรสนา โตสิตระกูล/เพจธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2561